



ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ในตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล และประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล
๑	๐๑	นางสาวมนัสวีร์ มุสิกสาร
๒	๐๗	นางสาวอรุณทิพย์ ทับละคร
๓	๐๓	นายธีรศักดิ์ วุฒิงาม
๔	๐๒	นางสาวสุวรรณี แหวนวนงษ์
๕	๐๕	นางสาวศศิกานต์ เทียงเทพ
๖	๐๔	นางสาวสมปรารถนา ไพบูลย์รัตน์
๗	๐๘	นางสาวนุชจิรา บัวดก
๘	๐๖	นายวัชรระ แสนเขื่อน

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ถ้ามีการเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันอีกแล้วแต่กรณีและได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก และในอายุบัญชี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้ขึ้นด้วย คือ

๑. ผู้ขึ้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้ขึ้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้ขึ้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อใน ลำดับที่ ๑ ตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ๑๕๙ ถนนพนม ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสุพจน์ รสจันทร์)

ปศุสัตว์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี